

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/ ๓๒๕๙๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานในเรื่องนี้ รวม ๒ ฉบับ

ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๒ ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ

คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า ในช่วงที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home) นั้น เป็นมาตรการหนึ่งของการทำงานของภาครัฐระบบดิจิทัล ซึ่งสนับสนุนหลักการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคในสถานที่ปฏิบัติงานหรือจากการเดินทางกลับไปกลับสถานที่ทำงาน แต่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน การบริหารราชการแผ่นดิน และการให้บริการต่อประชาชน ดังนั้น การกำหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในสังกัด นั้น ควรมีความยืดหยุ่น มีความคล่องตัว และเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย อย่างไรก็ตาม ควรกำหนดให้มีการกำกับ ติดตาม และรายงานการดำเนินงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อให้งานยังคงดำเนินการต่อไป แบบ New Normal ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ การใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็นการใช้อำนาจพิเศษที่มีบทยกเว้นการใช้อำนาจทั่วไป ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งการใช้อำนาจมีขอบอกรกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมกำกับดูแลมิให้มีการใช้อำนาจที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ควรต้องควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด รวมถึงให้มีการรายงานการใช้อำนาจทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดำเนินการกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่กระทำความผิดไว้ในรายงานด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้เสนอรายงานฯ พร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

/จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดนำรายงานในเรื่องนี้ รวม ๒ ฉบับ เสนอวุฒิสภาทราบต่อไป
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วยแล้ว และขอให้กระทรวงยุติธรรมส่งรายงาน
ในเรื่องนี้ รวม ๒ ฉบับ ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th